

# รัฐบาลอังกฤษปั่นป่วน

## รัฐมนตรีว่าการกิจการ Brexit ลาออก



**ข้อเท็จจริงข่าว** เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายเดวิด เดวิส รัฐมนตรีว่าการกิจการ Brexit ของอังกฤษ ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งต่อนางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่พอใจกับข้อเสนอของสหราชอาณาจักรต่ออียูในการออกจากสหภาพยุโรปของนางเทเรซ่า เมย์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยนายเดวิด เดวิส เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวของนางเทเรซ่า เมย์ จะทำให้อังกฤษสูญเสียอำนาจในการต่อรองกับอียู และไม่สามารถออกจากอียูได้อย่างเด็ดขาด

ทางด้านนางเทเรซ่า เมย์ ได้แสดงความเสียใจในการลาออกของนายเดวิด และได้กล่าวแสดงความขอบคุณในการทำงานของนายเดวิดตลอดมา ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งนายโดมินิค ราบ ตำแหน่งรัฐมนตรีการเคหะ (Housing Minister) ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกิจการ Brexit แทนนาย David

เพียงหนึ่งวันหลังจากที่นายเดวิด เดวิส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง นายบอริส จอห์นสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลาออกจากตำแหน่งเช่นกัน โดยนักวิเคราะห์เห็นว่า การลาออกของรัฐมนตรีทั้งสอง เป็นการเพิ่มความกดดันให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งหลายฝ่ายได้ตั้งคำถามถึงภาวะความเป็นผู้นำของนางเทเรซ่า เมย์ โดยพรรค Labour เห็นว่าการลาออกของรัฐมนตรีทั้งสอง ได้แสดงถึงความวุ่นวายในรัฐบาลชุดนี้ และไม่มั่นใจกับความสามารถของนางเทเรซ่า เมย์ ในการรับมือกับ Brexit

ที่มา: BBC News

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

Call Center 1169  
www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563 ถนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน  
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน  
11 Hertford Street, Mayfair,  
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749  
e-Mail :  
info@thaitradelondon.com

**ข้อมูลเพิ่มเติม** ข้อเสนอของนางเทเรซ่า เมย์ ต่ออียู เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีประเด็นสำคัญดังนี้

1. สหราชอาณาจักร เรียกร้องให้ ตั้งเขตการค้าเสรีร่วมกันระหว่างสหราชอาณาจักร และอียู โดยสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของอียูในส่วนการค้าสินค้า ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตร แต่ในส่วนของการบริการ จะมีความยืดหยุ่นในด้านกฎเกณฑ์มากกว่า
2. สหราชอาณาจักร จะอยู่ภายใต้กฎและเงื่อนไขของอียู เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาชายแดนระหว่างสหราชอาณาจักร และอียู รวมถึงไอร์แลนด์เหนือ
3. ชายแดนระหว่างสหราชอาณาจักร และอียู จะมีสถานะเป็นเขตศุลกากรร่วมกัน “Combined Customs Territory”
4. การเข้าออกประเทศแบบอิสระ (Free movement of People) ระหว่างชาวสหราชอาณาจักร และอียู จะหยุดลง โดยจะมีการเสนอหลักการในการเข้าออกระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่
5. รัฐสภาสหราชอาณาจักร จะมีอำนาจในการควบคุมนโยบายเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร และมีอำนาจในการเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎของอียู
6. จะมีการตั้งสถาบันเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างสหราชอาณาจักร และอียู ในการตีความข้อตกลงระหว่างกัน
7. ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป (European Court of Justice) จะไม่มีอำนาจทางศาลในสหราชอาณาจักร แต่ศาลสหราชอาณาจักร จะนำคำตัดสินของศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป (Case Law) มาใช้ได้กรณีที่ตรงกับกฎของอียูทุกประการ

**ข้อคิดเห็นของ สศต.** ข้อเสนอของสหราชอาณาจักรต่ออียู ในการออกจากสหภาพยุโรปของนางเทเรซ่า เมย์ ในครั้งนี้ได้รับแรงกดดันอย่างมากจากสมาชิกพรรค Conservative โดยรัฐมนตรีจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายเดวิด เดวิส รัฐมนตรีว่าการกิจการ Brexit นายบอริส จอห์นสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายสตีฟ เบเกอร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกิจการ Brexit ต่างลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแผนการออกจากอียูของนางเทเรซ่า เมย์ ซึ่งมีท่าทีผ่อนปรนกับอียูมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่าจะมีการลาออกของทีมงานของรัฐบาลเพิ่มอีก จากความไม่พอใจในข้อเสนอ Brexit ของนางเทเรซ่า เมย์ ในครั้งนี้ โดยเฉพาะฝั่งที่สนับสนุนการออกจากอียูอย่างเด็ดขาด (Hard Brexit) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และกระทบต่อความน่าเชื่อถือของภาคเอกชน

---

สรุปโดย สศต. ลอนดอน